

EXIM BANK จัดงานแฟร์ให้ผู้ส่งออก-นักลงทุนเลือกซื้อสินค้าที่สยามพารากอน 6 ก.ย. นี้

EXIM BANK รับโจทย์กระทรวงการคลัง จัดงาน “เอ็กซ์พรีมเครดิตฟาสต์แทร็กแฟร์ (EXIM Credit Fast Track Fair)” ให้ผู้ส่งออกและนักลงทุนเลือกซื้อสินค้าที่ออกนอมนัดในวัน ในวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2552 เวลา 10.00-22.00 น. ณ ไลฟ์สไตล์ฮอลล์ สยามพารากอน ชั้น 2 พร้อมเปิดบริการใหม่ช่วยเหลือผู้ส่งออกผ่านซัพพลายเออร์และผู้ซื้อในต่างประเทศ

ดร.อภิชาติ บุญธีรพร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า EXIM BANK พร้อมตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลังโดยจัดงาน “เอ็กซ์พรีมเครดิตฟาสต์แทร็กแฟร์ (EXIM Credit Fast Track Fair)” ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ EXIM BANK จะออกบูธให้คำปรึกษาแนะนำแก่ทุกประเภทธุรกิจอย่างครบวงจรและจัดแพ็คเกจบริการทางการเงินที่เหมาะสมให้แก่ผู้ส่งออกและนักลงทุนไทยแต่ละราย ในวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2552 เวลา 10.00-22.00 น. ณ ไลฟ์สไตล์ฮอลล์ สยามพารากอน ชั้น 2

ไฮไลต์ของงานได้แก่ 1) **โต๊ะ 20 คำถามตรวจสอบสุขภาพธุรกิจ SMEs** เพื่อเตรียมขอสินเชื่อหมุนเวียนภายใต้โครงการ “เอ็กซ์พรีมเครดิตฟาสต์แทร็ก” ซึ่งเป็นโครงการสินเชื่อออกนอมนัดเพื่อช่วยให้ผู้ส่งออกและนักลงทุนไทยสามารถฟื้นฝ่าวิกฤตการเงินโลกในปัจจุบันไปได้ 2) **เปิดตัวบริการใหม่ “สินเชื่อเพื่อซัพพลายเออร์ (EXIM for Your Suppliers)”** เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่ผู้ผลิตเพื่อผู้ส่งออก (ซัพพลายเออร์) และ “**บริการสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ซื้อในต่างประเทศ (Buyer’s Credit)**” เพื่อเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้นำเข้าในต่างประเทศ และส่งเสริมการส่งออกสินค้าและบริการจากไทย 3) **ส่วนลดค่าธรรมเนียมพิเศษเฉพาะลูกค้า EXIM BANK** สำหรับบริการเรียกเก็บค่าสินค้าและรับซื้อตัวส่งออก และบริการประเมินความเสี่ยงผู้ซื้อ/ธนาคารผู้ซื้อ

โครงการ “เอ็กซ์พรีมเครดิตฟาสต์แทร็ก” ประกอบด้วย 1) **สินเชื่อหมุนเวียน “เอ็กซ์พรีมเครดิตเอ็กซ์เพรส (EXIM Credit Express)”** วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท EXIM BANK จะแจ้งผลการอนุมัติสินเชื่อภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่ได้รับเอกสารครบ 2) **สินเชื่อหมุนเวียนวงเงินมากกว่า 10 ล้านบาท EXIM BANK** แจ้งผลการรับพิจารณาสินเชื่อภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ได้รับเอกสารครบ และแจ้งผลการอนุมัติสินเชื่อภายใน 15-30 วันทำการนับจากวันที่แจ้งรับพิจารณา ขึ้นอยู่กับวงเงินสินเชื่อ และ 3) **สินเชื่อระยะกลาง-ยาว/ Project Finance สำหรับผู้ส่งออกและนักลงทุน** EXIM BANK จะแจ้งผลการรับพิจารณาสินเชื่อภายใน 15 วันทำการนับจากวันที่ได้รับเอกสารครบและแจ้งผลการอนุมัติสินเชื่อภายใน 45 วันทำการนับจากวันที่แจ้งรับพิจารณา

“EXIM BANK กำลังเร่งขยายบริการและริเริ่มโครงการใหม่ๆ ที่จะช่วยเหลือผู้ส่งออกและนักลงทุนไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า ทั้งในเรื่องการลดขั้นตอนการทำงาน การผ่อนปรนหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อ และการขยายสาขาขยายอู่ภายใต้ความร่วมมือกับธนาคารออมสินในรูปแบบ 1 สาขา 2 ธนาคาร เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนให้เกิดการเติบโตของภาคการส่งออกและเศรษฐกิจไทยในภาวะวิกฤตการเงินโลก ซึ่งภาคธุรกิจทั่วโลกต่างเผชิญกับปัญหาการขาดสภาพคล่อง ขณะที่ความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศมีมากขึ้น” ดร.อภิชาติกล่าว

26 สิงหาคม 2552

ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหาร